



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่สภาท้องถิ่นได้พิจารณาและทำการรับรองรายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่นได้ประชุมและมีมติ ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว มีวาระการประชุม ดังนี้

๑. การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐวุฒิ นนทมุตติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ในวันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
 ณ ห้องประชุมเทพพนม ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์  
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณัฐวุฒิ นนทมุติ	ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์	ณัฐวุฒิ นนทมุติ	
๒	นายมิตร จันทรมณี	รอง ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์	มิตร จันทรมณี	
๓	นางสาวประภาพรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	เลขานุการสภาฯ	ประภาพรณ	
๔	นายรังสีธิ์ ทำสีทา	ส.อบต. หมู่ ๑ บ้านหนองภัยศูนย์	รังสีธิ์ ทำสีทา	
๕	นายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมคุณ	ส.อบต. หมู่ ๒ บ้านดอนยานาง	ศักดิ์สิทธิ์ ธรรมคุณ	
๖	นายประเสริฐ ชัยศรี	ส.อบต. หมู่ ๕ บ้านดอนน้อย	ประเสริฐ ชัยศรี	
๗	นายทองสุข วงษ์ยา	ส.อบต. หมู่ ๖ บ้านโนนคู่	ทองสุข วงษ์ยา	
๘	นายประภาส แก้วอาจ	ส.อบต. หมู่ ๗ บ้านโนนหวาย	ประภาส แก้วอาจ	
๙	นายมิตร นุชิต	ส.อบต. หมู่ ๘ บ้านคำบอน	มิตร นุชิต	
๑๐	นายสอน พรหมโคตร	ส.อบต. หมู่ ๙ บ้านหนองภัยศูนย์	สอน พรหมโคตร	
๑๑	นายลา พุฒทอง	ส.อบต. หมู่ ๑๐ บ้านหัวทอง	ลา พุฒทอง	
๑๒	นายวิชัย ปาลา	ส.อบต. หมู่ ๑ บ้านคิมชาติ	วิชัย ปาลา	
๑๓	นายประพันธ์ ศรีจันทะ	ส.อบต. หมู่ ๒ บ้านโนนสงเปลือย	ประพันธ์ ศรีจันทะ	
๑๔	นายอภิชาติ ธิรา	ส.อบต. หมู่ ๓ บ้านห้วยบง	อภิชาติ ธิรา	
๑๕	นางจินตนา บุญหล้า	ส.อบต. หมู่ ๔ บ้านสว่างพัฒนา	จินตนา บุญหล้า	
๑๖	นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร	ส.อบต. หมู่ ๕ บ้านหนองกุงพัฒนา	จิตต์ภัทรา ตาปะบุตร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอาคม ผดุงศิลป์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	อาคม ผดุงศิลป์	
๒	นายทองสุข พลศักดิ์ขวา	รองนายก อบต.	ทองสุข พลศักดิ์ขวา	
๓	นายสมบุญ จันทร์ชมภู	รองนายก อบต.	สมบุญ จันทร์ชมภู	
๔	นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย	เลขานุการ นายก อบต.	ธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย	

สำเนาถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ นนทมุติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

นายอาคม ผดุงศิลป์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์  
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๒๘  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งกระผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้ได้รับ  
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ และตามประกาศ  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน  
ตำบล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม  
๒๕๖๔ แล้วนั้น

กระผม นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัย-  
ศูนย์ ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้อง ประชาชนในเขตตำบลหนองภัยศูนย์ และ  
ตำบลโพธิ์ชัย ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัย-  
ศูนย์ ที่เคารพ กระผมขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลแห่งนี้ โดยได้จัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลหนองภัยศูนย์ และ  
ตำบลโพธิ์ชัย เป็นเอกสาร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน  
ที่มาประชุมด้วยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนด  
ไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้นายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์  
ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความ  
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้  
กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
และประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้อง  
และยั่งยืน ดังนี้

**๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

๑.๑ การก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนน  
เพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการ  
คมนาคมขนส่งและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

๑.๒ การสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ รางระบายน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและ  
เพื่อการเกษตร โดยการขุดสระ ขุดลอกและจัดการระบบประปาให้ครอบคลุมทุก  
หมู่บ้าน

๑.๓ การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างแก่ชุมชน สวนสาธารณะ  
และลานกีฬา อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ  
ประชาชนให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

**สำเนาถูกต้อง**



(นายณัฐวุฒิ นนท์มุต)

๔.๒ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ไปสู่ภาคการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่การจัดระบบคัดแยก เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้อง

๔.๓ ส่งเสริมมาตรการการควบคุมโรคติดต่อ การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ การประสานงานด้านสาธารณสุข เพื่อการรองรับสถานการณ์เร่งด่วน แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

๔.๔ ส่งเสริมณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการ ใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ได้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

๔.๕ ส่งเสริมและประสานงาน กับ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เพื่อพัฒนาบทบาทในงานด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ กระบวนการทำงาน ความรู้และทักษะ ไปใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม

๔.๖ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช่วยกันดูแลรักษาป่า และที่สาธารณะประโยชน์ ให้คงสภาพเดิมเพิ่มความสมบูรณ์ ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม การบุกรุกเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น สืบต่อไป

๔.๗ การบริการด้านสาธารณสุข จากเหตุวาทภัย อัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ทันท่วงที ตลอดจนดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ๕. ด้านการบริหาร

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม การทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การกำหนดข้อตกลงร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๒ การบริหารงานตามหลัก รู้คน รู้งาน รู้ความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติงานตามความสามารถ อีกทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ

๕.๓ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคี สร้างความเข้าใจและความสำคัญของความสำเร็จของพนักงานและองค์กร มีเป้าหมายที่ตรงกัน เพื่อที่นำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไป

๕.๔ การประสานงานและสนับสนุนงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา จัดทำบริการสาธารณะร่วมกัน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว

**สำเนาถูกต้อง**



(นายณัฐวุฒิ นนท่มติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองก้อยสนย

การรับรองรายงานการประชุม

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัยคุนย์

**สำเนาถูกต้อง**



(นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัยคุนย์